



บทที่ 394
โลกที่ถูก Disrupt

ข้าแต่พระเป็นเจ้า เดิมคำว่า Disrupt มีความหมายตามพจนานุกรมและความเข้าใจทั่วไปว่า “เป็นการขัดจังหวะ” แต่ในปัจจุบัน มันมีความหมายมากกว่าการขัดจังหวะ เป็นศัพท์คำเดิมที่มีความหมายใหม่ในบริบทชีวิตที่อยู่ในยุคดิจิทัล คำแปลเป็นภาษาไทยตรงๆ ลูกไม่ทราบ แต่ความมหายของศัพท์คำนี้ คนที่เป็นนักธุรกิจจะเข้าใจดี มันคือการเปลี่ยนแปลงแบบกระชาก แบบพลิกกลับมุมโดยสิ้นเชิง แบบทำให้ธุรกิจที่เปิดมาเก่าแก่และเป็นเจ้าตลาดโลกถึงแก่กาลอวสานได้ในเวลาพริบตา อย่างเช่นธุรกิจสิ่งพิมพ์ เจ้าโลกครองตลาดการถ่ายภาพฟิล์ม ธุรกิจการให้เช่าวีดีโอภาพยนตร์ เป็นต้น ทุกวันนี้เกือบทุกธุรกิจต้องตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยี ผู้ที่วิ่งตามโลกดิจิทัลไม่ทันก็ต้องเตรียมตัวรับการถูก Disrupt ถึงขั้นล้มหายตายจากในโลกธุรกิจไปเลยทีเดียว

วันก่อนในงานเลี้ยงงานหนึ่ง ลูกได้คุยกับแขกที่หนึ่งข้างลูก ปรากฏว่าเขาเป็นคริสเตียน ลูกเป็นคาทอลิก แขกอีกคนหนึ่งจึงถามว่าคริสเตียนและคาทอลิกต่างกันอย่างไรครับ เพราะก็เป็นศาสนาคริสต์เหมือนกัน แขกที่เป็นคริสเตียนคงจะไม่ค่อยทราบถึงประวัติศาสตร์พระศาสนจักรลึกซึ้งเท่าไรนัก เขาทราบเพียงแต่ว่าพวกเขาไม่มีพระแม่ คริสตังค์หรือคาทอลิกมีเท่านั้น เขาจึงขอให้ลูกอธิบายให้แขกอีกคนหนึ่งฟัง เพราะเขาก็อยากฟังด้วย

ลูกจึงเล่าย้อนไปถึงประวัติศาสตร์พระศาสนจักร เมื่อ 500 กว่าปีก่อน ที่มีพระสงฆ์ชาวเยอรมันชื่อ มาร์ติน ลูเธอร์ ไม่พอใจหลักปฏิบัติในทางคาทอลิกถึง 91 ข้อ และเมื่อเขาได้นำเสนอข้อเหล่านั้นต่อพระสันตะปาปาขณะนั้น เขาได้รับการพิจารณาให้ถูกขับออกจากพระศาสนจักรในที่สุด มาร์ติน ลูเธอร์จึงออกมาตั้งนิกายใหม่และเรียกตัวเองว่าเป็น Protestant ซึ่งมีความหมายว่าเป็นผู้ Protest หรือ ผู้ประท้วง หรือผู้ไม่เห็นด้วยนั่นเอง นั่นคือที่มาของนิกาย Protestant ที่แพร่ขยายอย่างรวดเร็วในยุโรปและต่อมาในทวีปอเมริกาด้วย

แขกที่เป็นคริสเตียน ซึ่งเป็นนักธุรกิจระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทยพูดขึ้นหลังฟังลูกพูดจบว่า “ในตอนนั้น มาร์ติน ลูเธอร์ได้ Disrupt ศาสนาคริสต์เลยนะครับ”

โอโฮ! ลูกมองหน้าเขาและพูดว่า “คุณนี่สุดยอดเลย นาศัพท์ทันสมัยในปัจจุบันย้อนไปใช้กับเหตุการณ์เมื่อ 500 กว่าปีก่อนและเห็นภาพเลย” 😊

คืนนั้น ก่อนนอนลูกหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่าน แล้วลูกก็อดไม่ได้ที่คิดกับตัวเองว่า ไม่ว่าจะใคร มนุษย์คนไหนจะใช้วิธีแนวความคิดหรือเทคโนโลยีทันสมัยในยุคใดก็ตามก็ไม่สามารถจะ Disrupt ความจริง ความยิ่งใหญ่ และความศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรได้ พระแม่มารีย์ก็ยังคงเป็นสตรีที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นพระมารดาของพระเจ้าที่ทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในนามพระเยซู ไม่ว่าจะจะมีคริสตชนส่วนหนึ่งที่ไม่ยอมรับพระแม่เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อของพวกเขาก็ตาม นักบุญทั้งหลายในพระศาสนจักรคาทอลิกก็ยังคงเป็นนักบุญที่ขณะนี้รับใช้พระเจ้าอยู่บนสวรรค์ ไม่ว่าจะจะมีคริสตชนบางส่วนที่ไม่ยอมรับว่ามีนักบุญก็ตาม กางเขนไม่ว่าจะมีรูปพระเยซูหรือไม่ก็ตาม ก็เป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์เพราะพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนี้แหละ เป็นต้น และพระวาจาที่ประกาศองค์ของพระเยซูเจ้าอย่างชัดเจนเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนที่ว่า

“เราคือหนทาง ความจริง และชีวิต” ยอห์น 14:6



และทุกพระวาจาของพระเจ้า ไม่ว่าจะในพันธสัญญาเดิมหรือใหม่ก็เป็นความจริงตั้งแต่ประวัติเริ่มต้นของมนุษยชาติจนถึงปัจจุบัน เป็นความจริงที่ไม่มีใครหรืออะไรจะสามารถมา Disrupt ได้อย่างเด็ดขาด สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้คือ ในด้านของมนุษย์ ส่วนที่เป็นความเชื่อหรือในด้านการปฏิบัติเท่านั้น

พูดถึงความเชื่อ วันก่อนมีพระสงฆ์องค์หนึ่งเทศน์ว่า มีสัตบุรุษคนหนึ่งถามท่านว่า “คุณพ่อครับ มีสูตรเด็ดอะไรที่จะทำให้เรามีความเชื่ออย่างมั่นคงได้ครับ” ลูกตั้งใจฟังอย่างเต็มที่ พระสงฆ์เทศน์ต่อไปว่า คงจะไม่บอกว่าสูตรเด็ดนั้นคืออะไร แต่แนะนำให้ผู้ถามว่า ก่อนอื่นให้เขาเริ่มไปทำเครื่องหมายสำคัญมหากางเขนด้วยความตั้งใจและอย่างมีความหมาย ...”

ลูกออกจากวัด คิดต่อ เจ้าความเชื่อของพวกเรามนุษย์นี้แหละ จะถูก Disrupt ได้ง่ายที่สุด โดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบัน ชีวิตพวกเราไม่ใช่เป็นเด็กเลี้ยงแกะ วิ่งไล่ต้อนฝูงแกะในทุ่งนา มีเวลามากมายในการสวดภาวนาเหมือนยุคสมัยก่อน พวกเราส่วนใหญ่ต้องทำงานแข่งกับเวลา แข่งกับการแข่งขัน แข่งกับตัวเอง และที่สำคัญที่สุด แข่งกับการถูก Disrupt ในโลกยุคดิจิทัลนี้แหละ แล้วจะอย่างไร ความเชื่อของเราจึงจะเข้มแข็ง หยั่งราก ลงเสาเข็ม แบบลมพายุพัดโหมอย่างไรก็ไม่สั่นสะเทือน?

ลูกมีบ้างอาจตอบแบบนักเทววิทยาหรือพระสงฆ์นักบวชหรือปราชญ์แห่งพระศาสนจักรได้ แต่ในฐานะคริสตชนตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งที่เดินทางผ่านเส้นทางความเชื่อ (Journey of Faith) อันยาวไกลมาถึงจุดนี้ในชีวิต คำตอบสั้น ๆ เพียงประโยคเดียวคือ “เราต้องค้นหาพระเจ้าให้พบ” ใครก็ตามที่ค้นพบพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์แล้ว ต่อให้นำเหล็กมาแฉะเอาเม็ดมาตัด ... ก็ไม่สามารถ Disrupt ความเชื่อจากคน ๆ นั้นได้ เราจึงมีบรรดามรณะสักขีและเหล่านักบุญทั้งหลายไว้ละ

ถอยกลับมาถามเพิ่มว่า “แล้วเราจะค้นหาพระเจ้าให้พบอย่างไร?” ก่อนอื่นใด เราต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า และตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่เราต้องการจะให้พระองค์มาประทับอยู่ในชีวิตเราอย่างมั่นคงและยั่งยืน แล้วเราก็ทูลให้พระองค์ทรงทราบและขอพระพรจากพระองค์ในการนั้น แล้วก็เริ่มลงมือค้นหา ค้นอย่างไร? สวดภาวนาแล้วอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน อ่านแล้วปฏิบัติตาม ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ... ทีละเล็กทีละน้อย เราจะค้นพบว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในพระคัมภีร์เป็นจริงทุกอย่าง ปฏิบัติแบบนี้แล้ว ผลจะเป็นแบบนี้ ในที่สุดผลแห่งความเชื่อบนพื้นฐานของการถูกพิสูจนแล้วจากผลการปฏิบัติ จะเป็นความเชื่อที่ลึกซึ้งและแนบแน่นกับองค์พระเจ้าอย่างชนิดเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีอะไรที่จะมาแยกหรือแฉะหรือ Disrupt เราได้เลย

ประโยคเดิม ๆ ที่เคยได้ยินมาตลอดว่า เราไปวัด ฟังมิสซา แก้วบาป รับศีล ก็เพียงพอแล้ว เราก็เป็นคริสตชนที่ดีแล้ว ลูกบอกกับตัวเองว่า “ไม่พอ”

ส่วนใครจะมีวิธีปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเป็นคริสตชนที่มีความเชื่อความศรัทธาขนาดที่ถูก Disrupt ไม่ได้ นั้น คงขึ้นอยู่กับความปรารถนาและความตั้งใจของคน ๆ นั้นเอง

**“ท่านที่รักทั้งหลาย จงเสริมสร้างตนเองจากพื้นฐานความเชื่อศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของท่าน
จงอธิษฐานภาวนาในพระจิตเจ้า จงมีความรักอย่างมั่นคงในพระเจ้า” ยูดา 1:20-21**

อาแมน

ลูกขอพร: องค์คุณแห่ง

